



โทรสารในราชการกระทรวงมหาดไทย

ด่วนที่สุด

ที่ มท ๐๒๓๐/ว ๘๓๓

วันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

จาก ปลัดกระทรวงมหาดไทย

ถึง ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด

ตามโทรสารในราชการกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๒๓๐/ว ๓๖๐ ลงวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๕ แจ้งให้จังหวัดมอบหมายหน่วยงานและภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ลงทะเบียนเป็นอาสาสมัครและสำรวจการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด - 19 ในแพลตฟอร์ม Jitasa.care และให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำเข้าสู่ข้อมูลจุดตรวจโควิด จุดฉีดวัคซีน โรงพยาบาล โรงพยาบาลสนาม จุดพักคอย ในแพลตฟอร์ม Jitasa.care นั้น

ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงมหาดไทย (ศบค.มท.) ขอขอบคุณจังหวัดที่ได้เร่งรัดการสำรวจประชาชนที่ยังไม่ได้ฉีดวัคซีนในแพลตฟอร์ม Jitasa.care ทำให้มีการบันทึกข้อมูลเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก โดยมีผลการดำเนินงานของอาสาสมัคร moicovid ในแพลตฟอร์ม Jitasa.care เดือนมกราคม ๒๕๖๕ ตามเอกสารที่ส่งมาพร้อมนี้ และขอให้จังหวัดดำเนินการอย่างต่อเนื่องดังนี้

๑. ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเน้นย้ำความสำคัญของการบริหารสถานการณ์โควิด - 19 ในแพลตฟอร์ม Jitasa.care โดยสามารถค้นหาและเข้าถึงประชาชนที่ต้องการวัคซีนป้องกันโรคโควิด - 19 ในระดับครัวเรือน รวมทั้งเป็นเครื่องมือให้จังหวัดได้เฝ้าสังเกตและติดตามสถานการณ์การฉีดวัคซีนในภาพรวมทั้งประเทศเพื่อประเมินสถานการณ์สำหรับกำหนดมาตรการป้องกันควบคุมโรคโควิด - 19 และการให้ความช่วยเหลือประชาชนบนแผนที่ ณ เวลาจริง

๒. เร่งรัดสำรวจการฉีดวัคซีนของประชาชนในแพลตฟอร์ม Jitasa.care โดยเฉพาะอย่างยิ่งจังหวัดที่ยังไม่มีผลการสำรวจประชาชนที่ยังไม่ได้ฉีดวัคซีนในแพลตฟอร์ม Jitasa.care

๓. นำเข้าสู่ข้อมูล จุดตรวจโควิด จุดฉีดวัคซีน โรงพยาบาลสนาม จุดพักคอย และปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันทุกสัปดาห์

๔. อบรมเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและชี้แจงแนวทางการสำรวจและบันทึกข้อมูลการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด - 19 และการใช้ประโยชน์ในแพลตฟอร์ม Jitasa.care ให้กับส่วนราชการในพื้นที่ที่เกี่ยวข้องภาคีเครือข่าย และประชาชน

๕. ให้มีผู้ประสานงานพื้นที่ระดับอำเภอ/ตำบล ที่มีความรู้เกี่ยวกับแพลตฟอร์ม Jitasa.care เพื่อช่วยเหลือ แนะนำ แก้ไขปัญหาเบื้องต้นในการลงทะเบียนอาสาสมัคร การบันทึกข้อมูลการสำรวจวัคซีน และสถานที่ต่างๆ และรวบรวมปัญหาทางด้านเทคนิคเกี่ยวกับแพลตฟอร์ม Jitasa.care เพื่อแจ้งให้กับผู้ดูแลระบบของจังหวัด/ส่วนกลางทราบต่อไป

(นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ)

ปลัดกระทรวงมหาดไทย

หัวหน้าผู้รับผิดชอบในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉิน

ในส่วนที่เกี่ยวกับการสั่งการและประสานกับผู้ว่าราชการจังหวัด

และผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร



เอกสารประกอบ

โทรสารในราชการกระทรวงมหาดไทย

ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๒๓๐/ว ๘๓๗ ลงวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

ผลการดำเนินงานของอาสาสมัคร moicovid ในแพลตฟอร์ม Jitasa.care

เดือนมกราคม ๒๕๖๕

